

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เพิ่มเติมมาตรฐานทางเทคนิคแก่ผู้ประกอบการภาคประชาชนระดับชาติ
ภูมิภาค และท้องถิ่น

เจริญพร คณะทำงานด้านกิจการวิद्यุกระจายเสียงชุมชน

อ้างถึง หนังสือวัดป่าบ้านตาด ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ของพระธรรมวิสุทธิมงคล

(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ถึงประธาน กทช. เรื่อง แจ้งความประสงค์ประกอบ
กิจการวิद्यุกระจายเสียงบริการสาธารณะภาคประชาชนระดับชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี ทรงเปิดผ้าแพรคลุมป้ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ

๒. สรุปความเห็นคณะกรรมการพิจารณาการณ์กรอกร่างกฎหมายแห่งสภานายความ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒

๓. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๗

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิद्यุกระจายเสียงชุมชน) มีผลบังคับใช้ โดยกำหนด
มาตรฐานทางเทคนิคให้ผู้ประกอบกิจการภาคประชาชนกระจายเสียงได้ภายในรัศมีเพียง ๓ - ๑๕
กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ เนื่องจากมีสถานีในเครือข่าย
จำนวนมากที่ส่งความแรงของสัญญาณเกินกว่ากำหนด นอกจากนี้ยังจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ฟังธรรมที่อยู่นอกรัศมีดังกล่าวและอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีคลื่นจอบเจหาที่ต้องลดกำลังส่งลงจริงตาม
ข้อบังคับนี้

ในเบื้องต้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดังกล่าว มูลนิธิเสียงธรรมฯ ได้ประสานงาน
ไปยังหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขอหารือ ขอความคุ้มครอง และขอความอนุเคราะห์
ให้หน่วยงานเหล่านั้นพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือทางออกให้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง
ปรากฏว่าได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีดังตัวอย่างเอกสารที่ส่งมาด้วย นอกจากนี้หน่วยงานอื่นๆ
ยังให้คำแนะนำหลายประการทั้งแบบละมุนละม่อมและแบบรุนแรง เช่น จะติดต่อประสานงานให้
หน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าหารือกันโดยเร็วเพื่อหาทางออก, ควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบาง
มาตราในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ควรร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศ กทช. เนื่องจาก
เป็นการลิดรอนสิทธิผู้ประกอบการและผู้บริโภค, ควรใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อส่งถึงศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
มีบทบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

มูลนิธิเสียงธรรมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ดำรงอยู่อย่างถูกต้อง มั่นคงถาวรตลอดไป และเป็นสถานีวิทยุที่เปรียบประหนึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งศูนยรวมใจของสามสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการภาคประชาชนได้รับสิทธิทัดเทียมกับภาครัฐกิจ และผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรม มูลนิธิเสียงธรรมฯ จะดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยใช้แนวทางที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และจะไม่ให้กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผู้ประกอบการภาครัฐและภาครัฐกิจ โดยขอความอนุเคราะห์จากคณะทำงานโปรดพิจารณาออกแบบการอนุญาตและการประกอบกิจการ รวมทั้งมาตรฐานทางเทคนิคของประกาศ กทช. ตามความเหมาะสมความเป็นจริงให้แก่วิทยุภาคประชาชนหรือวิทยุบริการชุมชนโดยกำหนดให้เพิ่มเติมอีก ๓ ระดับ คือ ๑.ระดับชาติ ๒.ระดับภูมิภาค ๓.ระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยให้เครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ๑๑๗ สถานี มีที่ยืนที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีสิทธิจะได้รับใบอนุญาตบริการชุมชนชั่วคราว อันเป็นการเพิ่มศักยภาพของภาคประชาชนดังประเทศที่พัฒนาแล้ว (วารสารกรมประชาสัมพันธ์ที่ส่งมาด้วย) นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับคำนิยาม “ชุมชน” ตามประกาศของกทช. ซึ่งได้อธิบายความหมายไว้อย่างชัดเจนทั้งในความหมายเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หน้า ๖๙ ที่มีความหมายครอบคลุมไปถึงประชาชนผู้อยู่อาศัยกระจัดกระจายห่างไกลกันออกไป โดยไม่จำกัดว่า จะต้องรวมอยู่บนพื้นที่เดียวกันเท่านั้น เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชนนักวิชาการ ชุมชนศาสนา เป็นต้น

มูลนิธิเสียงธรรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์จากคณะทำงาน เพื่อเป็นการยกระดับความเจริญก้าวหน้าให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อสารมวลชนเพื่อประโยชน์สาธารณะให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อีกด้วย

ขอเจริญพรมาพร้อมนี้

พ.ศ. ๒๕๖๑

(พระครูอรุณกิจนันทคุณ)

กรรมการมูลนิธิฯ ทำการแทน

ประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ